



静岡県公立大学法人
静岡県立大学
UNIVERSITY OF SHIZUOKA

UNIVERSITY OF SHIZUOKA

ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

1. การส่งเสริมด้านภาษาญี่ปุ่น

มีการจัดชั้นเรียน 5 ระดับ โดยจัดสอนสัปดาห์ละครั้ง นักศึกษาต่างชาติทุกคนในมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาวิชาลัยสามารถเข้าเรียนได้ฟรี!!!

ชั้นเรียน	ระดับภาษา	รายละเอียด
สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1	ระดับเริ่มต้น	ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น วัฒนธรรม และประเพณี
สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2	ระดับต้น-ระดับกลาง	ไวยากรณ์ การสนทนา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สนทนาภาษาญี่ปุ่น 3	ระดับกลาง-ระดับสูง	ไวยากรณ์ การสนทนา และสถานการณ์ในญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง A	สำหรับเตรียมสอบ N3	คำศัพท์ ไวยากรณ์ การเขียน และสถานการณ์ในญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง B	สำหรับเตรียมสอบ N2,N1	คำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน และการฟัง

2. การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

● ระบบคู่สนทนา

จัดการพบปะสังสรรค์ระหว่างนักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาวชิปปุ่่นสัปดาห์ละครั้ง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันผ่านการสนทนา และเพื่อกระชับมิตรภาพ

● ห้องแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

มีห้องสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาวชิปปุ่่นที่สนใจการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หรือนักศึกษาที่สนใจการศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ห้องอย่างอิสระเพื่อพักผ่อน และพูดคุยกับเพื่อนๆ นักศึกษาชาวต่างชาติ



- การแลกเปลี่ยน และกิจกรรมต่างๆโดย IFC (International Friendship Club)

IFC เป็นชมรมที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา ญี่ปุ่น และนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นงาน เทศกาลของมหาวิทยาลัย และการท่องเที่ยว



เมษายน	แนะนำนักศึกษาใหม่ และงานเลี้ยงต้อนรับ
พฤษภาคม	งานเลี้ยงต้อนรับ ทัวร์ท่องเที่ยวIFC งานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิงานเทศกาล ฯลฯ
กันยายน	ทริปแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโดย IFC
ตุลาคม	เทศกาลกีฬา เทศกาล TSURUGI (งานเทศกาลมหาวิทยาลัย)
พฤศจิกายน	เทศกาลกีฬานักศึกษานานาชาติ (สนับสนุนโดย IFC)
ธันวาคม	งานเลี้ยงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม *การแสดงประจำชาติ*
กุมภาพันธ์	การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (โดยสำนักงานกิจการนักศึกษา)

3. เกี่ยวกับ VISA

สำนักงานกิจการนักศึกษาจะให้การสนับสนุน และให้คำแนะนำในการขอวีซ่าสถานะ นักศึกษา และไปรับรองคุณสมบัติ



4. บริการให้คำปรึกษา

การใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ และการเข้าศึกษาในสถานศึกษาใหม่อาจทำให้พบปัญหาในความแตกต่าง และการปรับตัว หากพบปัญหานักศึกษาสามารถขอความช่วยเหลือจากห้องบริการให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัย

เนื้อหาการให้คำปรึกษา	สถานที่ติดต่อ (อาคารฮาบาทากิชั้น 1)
เกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาโดยรวม (การลงทะเบียนชั้นเรียน / หลักสูตร/ ผลการเรียน / ทุนการศึกษา / VISA ฯลฯ) นักศึกษาวิจัย/หลักสูตรการศึกษา	สำนักงานกิจการนักศึกษา (มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ)
การสอบคัดเลือก (ระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตวิทยาลัย)	สำนักงานสอบเข้านักศึกษา
ค่าเล่าเรียน	สำนักงานบัญชี (อาคาร HABATAKI ชั้น 2)
การทำงาน	ศูนย์สนับสนุนอาชีพ
สุขภาพกาย และจิตใจ	ห้องรักษาพยาบาล (มีพยาบาลประจำ)
ประเด็นปัญหาต่างๆ เช่นความสัมพันธ์ ชีวิตประจำวัน และการเรียนฯลฯ	ห้องให้คำปรึกษา (มีที่ปรึกษาทางจิตวิทยาประจำ)

5. เกี่ยวกับค่าเล่าเรียน 267,900 เยน (ต่อภาคการศึกษา)

- เกี่ยวกับระบบลดค่าเล่าเรียน

สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในการจ่ายค่าเล่าเรียนเนื่องจากเหตุผลทางการเงิน และมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม หรือนักศึกษาที่ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้เนื่องจากครอบครัว หรือผู้สนับสนุนหลักในครัวเรือนประสบปัญหา เช่นภัยธรรมชาติ เป็นต้น ค่าธรรมเนียมอาจได้รับการยกเว้นเต็มจำนวน หรือครึ่งหนึ่ง หรือหนึ่งในสาม ซึ่งนักศึกษาต่างชาติต้องมีจำนวนรายได้รวม (จากการทำงานพิเศษ เงินสนับสนุนจากครอบครัว หรือรายได้อื่นๆ) ต่อหนึ่งปีไม่เกิน 1.1 ล้านเยน

(อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย)

6. เกี่ยวกับทุนการศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ทุนส่วนตัว และมีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยไม่มีข้อผูกมัดในการคืนเงินใดๆ

ทุนการศึกษา	จำนวน (ต่อเดือน)	ระยะเวลา	ข้อกำหนด	จำนวน ทุน (ปี 2020)	ระยะเวลา การรับสมัคร
ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติที่ใช้ทุนส่วนตัว (ระดับปริญญาตรี)	50,000 เยน	1 ปี	ตั้งแต่ปริญญาตรีปีที่สอง	5 ทุน	เมษายน
ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติที่ใช้ทุนส่วนตัว (ระดับบัณฑิตวิทยาลัย)	70,000 เยน	1 ปี	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน	7 ทุน	เมษายน

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษา (ไม่มีข้อผูกมัดในการคืนเงิน) โดยองค์กรเอกชนในท้องถิ่น

✂สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

ติดต่อ : สำนักงานกิจการนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยจังหวัดชิซุโอกะ

โทร : +81-54-264-5158 อีเมลล์ : ryugaku-oc@u-shizuoka-ken.ac.jp

ที่อยู่ : 52-1 Yada, Suruga-ku, Shizuoka 422-8526 Japan

เว็บไซต์ : [http://eng.u-shizuoka-ken.ac.jp/\(English\)](http://eng.u-shizuoka-ken.ac.jp/(English))

เฟสบุ๊ก : University of Shizuoka International Students Alumni

★≡ หากสนใจโปรดติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมกดไลค์และติดตาม

Facebook ด้วยนะคะ ★≡



@universityofshizuokainternational

[SEARCH](#)